

“ไปเขาแก้วเสด็จ”



ปีที่ 1 มิถุนายน 2552

จดหมายข่าว
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

รับจดหมายข่าว-VCD
ที่เสา M8 สภามรรณภยสาธา

ศูนย์การศึกษา เขาแก้วเสด็จ

บนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่
ติดแนวเขาแก้วเสด็จที่โอบขนาน
เป็นแนวยาว ในพื้นที่ของศูนย์
การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็น
ที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา วัดพระธรรมกาย
ที่รองรับสามเณรได้กว่า 200 รูป และ
เป็นที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
พระราชภาวนาวิสุทธิ ซึ่งพระเดช-
พระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ
(หลวงพ่อธัมมชโย) ตั้งใจสร้างไว้
เพื่อรองรับการอบรมศาสนทายาท
กว่า 1,200 รูป

10 ปีแล้ว ที่พื้นที่แห่งนี้
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 กลายมาเป็นศูนย์
การศึกษาและแหล่งศาสนทายาทแห่ง
ใหญ่ในปัจจุบัน



ดินแดนแห่งนี้...

ในคืนพระจันทร์วันเพ็ญ ชาวบ้านแถวนี้เล่าต่อๆ กันมาว่าจะมีดวงแก้วขนาดใหญ่
ลอยขึ้นมาบนยอดเขาตัวหนึ่งแล้วค่อย ๆ เคลื่อนลอยผ่านไปยังยอดเขาอีกด้านหนึ่ง
ชาวบ้านเห็นกันเป็นระยะๆ เขาแห่งนี้จึงเรียกกันว่า
“เขาแก้วเสด็จ”

26/5/52

กฐินพระราชฯ วันนั้น จุดเริ่มต้นศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทฯ วันนี้

หากทุกท่านยังจำได้ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551 หลังวันงานกฐินหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
(พระมงคลเทพมุนี) ณ วัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณ-
พระราชภาวนาวิสุทธิ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เชิญชวนให้สาธุชน
สร้างศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทฯ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
เพื่อรองรับธรรมทายาทได้เป็นพันรูป และเชิญชวนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดสัปดาห์ จนถึงวันกฐินพระราชภาวนาวิสุทธิ ซึ่งตรงกับวัน
เสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
แห่งนี้เป็นครั้งแรกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานกฐินเอง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ตั้งใจถวายปัจจัย เพื่อสร้าง
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทฯ เป็นทุนประเดิมเริ่มแรกของกฐิน
พระราชฯ ครั้งนั้นเหล่าพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ภายในวัดจึงได้ร่วมอธิษฐานจิตถวายปัจจัย ประเดิมทุนก้อนแรก
พร้อมกันโดยมีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อ-
ทัตตชีโว) นำอธิษฐานจิตในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตน-
อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่ามกลางสมาชิกทั้งสามอาศรมกว่า
1,000 ท่าน และพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวได้ให้อวาท
ไว้ว่า...



6/11/51

อธิษฐานจิต กฐินพระราชฯ

2

เขาแก้วเสด็จ

ศูนย์ฝึกอบรม ธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ

แหล่งสร้าง ศาสนทายาท



“ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทแห่งนี้จะเป็นแหล่งสร้างศาสนทายาทให้กับพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศต่อไปในภายภาคหน้า ประเทศของเราจะมีพระเพิ่มขึ้น และศูนย์สาขาของเราทั้งใน และต่างประเทศ ก็จะมีพระภิกษุไปอยู่ประจำมากขึ้น เพื่องานเผยแผ่วิชาธรรมกาย พระภิกษุเหล่านี้ สามารถแนะนำการปฏิบัติธรรมให้ชาวโลกเข้าถึงความสงบภายใน หลวงพ่อเองก็ตั้งใจไปอบรมธรรมทายาททุกรุ่นด้วยพลະกำลังที่ยังพอเป็นไปได้ และนี่จะเป็นแหล่งสร้างคนที่สงบวิเวก มีปฏิรูปเทศที่เหมาะสมแห่งหนึ่ง”

พระราชภาวนาวิริยคุณ

จากจันพระราชวันนั้น

การดำเนินการก่อสร้างรุกคืบหน้าไปอย่างมาก ดังที่พระมหา ดร. สมชาย ฐานวุฑโฒ (พระอาจารย์ฐานวุฑโฒ) ได้ปรารภกับท่านเจ้าภาพทั้งหลายว่า “การก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทฯ คืบหน้าไปมาก ทั้งหมู่กุฏิธรรมทายาท อาคารปฏิบัติธรรม 1,200 รูป หอฉันที่สามารถจุได้ 1,200 รูป รวมไปถึงกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตตชิว อาคารถังก่อสร้างที่กำลังดำเนินการก่อสร้างนี้ หลวงพ่อยกให้ท่านเจ้าภาพเห็นกัน จะได้ปีติใจที่ทุกบาททุกสตางค์ได้ทุ่มเทกันมาจนสามารถเห็นเป็นรูปร่างขนาดนี้”

ทุ่มเทตั้งใจสร้างให้ดีที่สุด

ที่น่าปีติไปกว่านั้น ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งพระและเจ้าหน้าที่ได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อตตชิว เดินทางมาตรวจงานที่นี้เป็นระยะ ๆ หากมีเวลาว่างท่านจะมาบ่อยทีเดียวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทั้งพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ที่ทำหน้าที่ที่นี้ด้วยมืออยู่คนหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อตตชิวเดินทางไปถึงเขาแก้วเสด็จ ในตอนบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 และเนื่องจากกุฏิของหลวงพ่อยังสร้างไม่เสร็จ ท่านจึงเข้าพักที่บ้านจักรพรรดิ พระอุปัฏฐากเล่าว่า “วันที่ที่หลวงพ่อมายังพอได้เปลี่ยนผ้าครอง ท่านก็เริ่มงานของท่านทันที นั่งที่โต๊ะทำงาน เตรียมงานเทศน์ โดยไม่พักเลย เพราะในวันอาทิตย์ท่านต้องไปเทศน์ให้กับชมรมคหบดีสัมพันธ์” นี่ถ้ากุฏิหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อคงจะมีที่พัก ที่เตรียมเทศน์ ที่สะดวกมากกว่านี้เพราะเหตุนี้เอง จึงเห็นพระอาจารย์ฐานวุฑโฒ เร่งสร้างกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อย่างเร่งด่วน และกล่าวว่า “จากนี้ไปอีกเดือนเศษ ๆ กุฏิหลวงพ่อก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ แล้วพวกเราจะได้มีโอกาสมาฉลองกัน”



ทุ่มเทตั้งใจสร้างให้สุดกำลัง

พอถึงยามเย็น

หลวงพ่อกำลังเดินตรวจงาน
ภายในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเป็น
ปกติราวกับที่นี่คือ “วัดพระธรรมกาย”

เช้าวันรุ่งขึ้น ทันทีที่หลวงพ่อก
ฉันเข้าเสร็จ ท่านนำพระเจ้าหน้าที่
ตรวจงาน พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่
การสร้างตัวอาคารที่ต้องยกให้สูง เพื่อ
ให้ลมพัดผ่าน แนะนำทิศทางของลมใน
แต่ละฤดูกาล การปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น
สารพัดสิ่งที่ท่านอยากให้พระลูกชาย
ดูแลพื้นที่แห่งนี้ และสร้างให้ดีที่สุด
สมกับความทุ่มเทตั้งใจของเจ้าภาพ
ทุกท่าน



ปิติใจที่ได้ทุ่มเท แรงกายแรงใจสร้างครั้งนี้

ยิ่งช่วงใกล้วันอบรมธรรมทายาท ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้พวกเรา
สังเกตเห็นพระอาจารย์ฐานวุฑโฒ จะจัดสรรเวลาหรือเรียกว่าเจียดเวลากันทีเดียว
ไปสั่งงานการก่อสร้างที่กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท่านจะไปสัปดาห์ละ 1-2 วัน
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการรองรับธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ปีนี้ทั้งหมด
กุฏิธรรมทายาท การสร้างถนน การขุดท่อระบายน้ำ สถานที่ปีกกลด พร้อมกับเร่ง
การก่อสร้างของหมู่กุฏิธรรมทายาทเฟส 2 ที่จะให้ทันใช้ในการอบรมธรรมทายาทรุ่น
เข้าพรรษา ปีพ.ศ. 2552 ทั้งอาคารปฏิบัติธรรม และหอฉันที่จุพระภิกษุได้ 1,200 รูป
ท่านย้ำกับทีมงานเสมอว่า “ช่วงนี้จะเหนื่อยมากหน่อย แต่สถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่ง
สร้างคน สร้างพระ ที่เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาและต่อโลก
ทุกรูปจะปิติใจที่ได้ทุ่มเทกันสร้าง”



ปฐมเริ่ม

การใช้อบรมธรรมทายาท

เข้าพรรษาปีที่แล้ว พ.ศ. 2551 เป็นครั้งแรกที่มีการ
อบรมธรรมทายาทรุ่นเช้าพรรษาภายนอกวัดพระธรรมกาย
เพราะเนื่องด้วยจำนวนธรรมทายาท 480 รูป จนภายในวัด
ไม่สามารถรองรับได้

ในปีนี้อีกเช่นกัน นับเป็นปีแรกที่คณะกรรมการ
จัดอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ได้ใช้
พื้นที่นี้ในการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 37 เป็น
ปฐมฤกษ์ การฝึกอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนที่เพิ่งผ่าน
ไปนี้ ทำให้เหล่าธรรมทายาทปลอดภัยจากภารกิจ ปลอดภัย
กังวล ด้วยธรรมชาติโดยรอบที่เอื้อให้ธรรมทายาทมีเวลา
ศึกษาธรรมะ สังเกตใจของตัวเอง ทุกท่านเข้าถึงความสงบ
ภายใน บางท่านเห็นดวงใส ๆ องค์กรใส ๆ จนตระหนักใน
การฝึกตนอย่างมีความสุข เตรียมพร้อมกับความบริสุทธิ์
กาย วาจา ใจ ที่จะได้อุปสมบทเป็นพระแท้อย่างที่ตั้งใจไว้



อบรม พระธรรมทายาท

สร้างกุฏิถวาย

พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว

ขุนเขาที่เป็นแนวยาวโอบศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เป็นฐานอันตระหง่านมั่นคง เมื่อมองลงมาจากมุมสูง จะเห็นสระใหญ่ 3 สระ ซึ่งมีพื้นที่ผิวน้ำรวมกว่า 300,000 ตารางเมตร ให้ความเย็นสบาย ร่มรื่น ยิ่งช่วงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สาดแสงส่องสะท้อนผิวน้ำในสระที่กว้างใหญ่ กระจายเป็นริ้ววงคลื่น มองแล้วเกิดความสุขสว่างที่กลางใจ ชวนให้ตรึกตรองถึงอานิสงส์ผลบุญของท่านเจ้าภาพผู้สร้างสระ ที่ทำให้มีลมพัดผ่าน ให้ความเย็นกายสบายใจแก่ผู้อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้

กลางสระบุษบาบรรณ แลเห็นกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ตั้งเด่นอยู่กลางน้ำ สัมกับความตั้งใจที่ลูก ๆ อยากสร้างถวายหลวงพ่อ เพื่อในบางช่วงที่ท่านต้องการปลีกวิเวก เขียนหนังสือ เตรียมเทศน์ หรือมาเป็นพระอาจารย์ในการอบรมธรรมทายาทที่นี่ ทำให้นึกถึงคำพูดของพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ที่ว่า “พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวท่านชอบน้ำ และกุฏินี้จะเป็นที่พักที่ทำให้ท่านสะดวกและวิเวกในการปฏิบัติธรรม และเตรียมเทศน์ให้กับพระธรรมทายาท ผู้ใดได้สร้างก็จะ เป็นบุญกตัญญูกตเวทีกับครูบาอาจารย์ของเรา”



ศูนย์ฝึกอบรม

ธรรมทายาทฯ ร้องรับพระธรรมทายาทได้ถึง 1,200 รูป

จากกุฏิพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว มองมาทางด้านขวาจะเห็นอาคารปฏิบัติธรรมที่กว้างใหญ่ ซึ่งขึ้นเสาอาคารเรียบร้อยแล้ว สามารถรองรับพระภิกษุได้ถึง 1,200 รูป และที่เห็นเด่นชัดในระยะไกล เป็นอาคารสองชั้น มุงหลังคาเรียบร้อยแล้ว คือ หอฉัน ในอนาคตหอฉันแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่พระภิกษุฉันภัตตาหารพร้อมกันได้ทีเดียว 1,200 รูป ถัดมาเป็นหลังคาสีขาวที่เรียงต่อ ๆ กันมาเป็นแนวโค้ง สร้างเกาะขอบสระ คือ หมู่กุฏิธรรมทายาท เตรียมสร้างไว้ 20 หลัง ซึ่งสร้างไปแล้ว 13 หลัง ด้านหน้าของตัวอาคารจะหันเข้าหาสระน้ำ ต่อจากหมู่กุฏิเป็นห้องสุขพิมานรวม 2 ชุดซึ่งสามารถรองรับพระธรรมทายาทได้ 1,200 รูป เช่นกัน





กลุ่มอาคารที่สร้างต่อจากห้อง 1,200 รูป คือ หมู่กุฏิธรรมทายาทเฟส 2 เตรียมสร้าง 20 หลัง : 26/5/52



อาคารปฏิบัติธรรม 1,200 รูป : 26/5/52



กุฏิธรรมทายาท-1 หลัง รองรับพระธรรมทายาทได้ 60 รูป : 26/5/52

โบแต่ละวัน

แต่ละคืนให้ปีติใจที่ได้สร้างบุญนี้

พระอาจารย์ฐานวุฑโฒ ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองให้บุกเบิก ดูแล และประสานงานสร้างศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทฯ ให้สำเร็จ เพื่อรองรับธรรมทายาทเป็นพันรูปครั้งนี้ 5 เดือนที่ผ่านมา คืบหน้าไปได้ เพราะด้วยกำลังศรัทธาจากญาติโยมอย่างแท้จริง จนกระทั่งเห็นเป็นรูปร่างที่ชัดเจน

ท่านได้กล่าวว่า “หลักการในการวางแบบแปลนหรือตัวอาคารนั้น ได้มาจากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง ที่ท่านให้นโยบายในการฝึกอบรมธรรมทายาทรุ่นต่างๆ ซึ่งพิสูจน์มาแล้วกว่า 40 ปี ฉะนั้นการสร้างกุฏิธรรมทายาททั้ง 2 เฟส จึงคำนึงถึงประหยัดสุดประโยชน์สูง และเอื้อต่อการฝึกอบรมหล่อหลอมธรรมทายาททั้งเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรมการทำงานเป็นทีม การหล่อหลอมให้มีความสามัคคี เช่น เมื่อธรรมทายาททำกิจวัตร กิจกรรม การเดินไปอาคารปฏิบัติธรรม การเดินไปฉัน ไปสรงน้ำ เข้าที่พักธรรมทายาททุกรูปจะได้พบปะเจอกัน ทำให้เกิดความคุ้นเคย และจะมีผลต่อการหล่อหลอมธรรมทายาท เพื่อประสิทธิผลสูงสุด”



หมู่กุฏิธรรมทายาทเฟส 2 : 26/5/52

เหลือเพียง 7 หลังเท่านั้น

ในช่วงที่พระอาจารย์ฐานวุฑโฒ พาชมความคืบหน้าของการก่อสร้างผ่านรายการ “ข้อคิดรอบตัว” ตอนพิเศษ ท่านกล่าวไว้ว่า “ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ สถานที่สร้างพระภิกษุออกไปประกาศพระพุทธศาสนาทั่วโลก เกิดมาจากแรงกาย แรงใจ และแรงศรัทธาของพวกเราทุกคน ในแต่ละวันแต่ละคืน ให้พวกเราปฏิบัติจิตใจที่ได้สร้างบุญนี้

จากนี้ไปพระภิกษุวัดพระธรรมกายทั้งหมด 100 % จะถือกำเนิดขึ้น โดยผ่าน การอบรมหล่อหลอมมาจากศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ และในปีหนึ่ง ๆ จะมีการบวชเป็นพัน ๆ รูปทั้งในช่วงภาคฤดูร้อน ช่วงเข้าพรรษา และช่วงโอกาสพิเศษ เห็นแล้วพวกเราจะชื่นใจเพราะสถานที่แห่งนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างค้ำค้ำมหาศาลทีเดียว”

ยังสามารถร่วมบุญได้อีก

เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน ที่บางท่านตัดสินใจสร้างพื้นที่ที่ทราบข่าว บางท่านสร้างร่วมกันทั้งครอบครัว บางท่านแม้สร้างแล้วกับญาติมิตรในเฟส 1 มากุฎิเฟส 2 ชุดนี้ ขอสร้างเป็นชื่อเดี่ยวด้วยตัวของท่านเอง

บางท่านเก็บสะสมปัจจัยจนครบเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 แล้วจึงนำมาถวายด้วยความปิติเบิกบาน บางท่านอยู่ในวัย 80 ปี ได้ฟังพระอาจารย์ชวนสร้างผ่าน DMC แม้มาวัดไม่บ่อยนัก ก็ตั้งใจมาสร้าง 1 หลังกันเลยทีเดียว

มีเจ้าภาพอยู่ท่านหนึ่งพักอาศัยในประเทศอิสราเอลได้ยื่นข่าวการสร้างกุฎิแห่งนี้ผ่านช่อง DMC จึงโอนปัจจัยมาทำบุญร่วมเป็นกองบุญที่สามารถจารึกชื่อในแผ่นรวมได้ และทยอยสร้างตามกำลังศรัทธามาเรื่อย ๆ พวกเราจึงกราบเรียนถามพระอาจารย์ฐานวุฑโฒว่า “ยังเหลืออีกบ้างไหมสำหรับกุฎิที่ยังรอเจ้าของบุญ” ท่านบอกว่า “เหลือเพียง 7 หลังเท่านั้น” และยังสามารถร่วมเป็นกองบุญตามกำลังของแต่ละท่านได้



อักษรจารึก

ชื่อผู้สร้างแต่ละหลัง

จะจัดทำด้วยสแตนเลสอย่างสวยงาม และเมื่อใดที่พระธรรมทายาททุกรูปเดินผ่านกุฏิแต่ละหลัง แน่ใจจะต้องอ่านชื่อ-สกุล อักษรจารึกนี้อย่างตั้งใจ พร้อมตั้งจิตอนุโมทนากับเจ้าของบุญทุกหลัง รุ่งแล้วรุ่งเล่าชื่อจารึกจะถูกอ่าน ถูกจดจำ และถูกกล่าวอนุโมทนาสาธุการต่อเนื่องกันไป นี้เรียกว่าเป็นบุญวิหารทานที่ไม่มีประมาณ

อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ รุดหน้าไปมากขนาดนี้ กระทั่งพระอาจารย์ฐานวุฑโฒ ประรภให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดทำจดหมายข่าวแจ้งให้เจ้าภาพได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างเพื่อจะได้ปิติในบุญที่ทุกท่านร่วมสร้างกันมา และนี่คือที่มาของจดหมายข่าวที่อยู่ในมือของท่านผู้สถาปนาศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ

จากวันนั้นถึงวันนี้ มีเจ้าภาพตั้งใจสร้างถวายเป็นหลังๆ บางท่านร่วมเป็นกองบุญ หลายท่านสอบถามอยากทำเพิ่มเติมอีก จึงขอเรียนทุกท่านให้ได้ทราบโดยทั่วถึงว่า ทุกท่านยังมีโอกาสสร้างทั้งศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ และกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ตตชีโวเพิ่มเติมได้อีก



กุฏิธรรมทายาทเฟส 1



กุฏิธรรมทายาทเฟส 2 ด้านหน้ากุฏิเป็นพื้นที่จารึกชื่อผู้สร้างแต่ละหลัง

สอบถามรายละเอียดการสร้าง และร่วมบุญได้ที่:
08-5131-7777, 08-3134-8621, 08-1833-0072

เฉพาะท่านเจ้าภาพที่สร้างเป็นหลัง หรือเป็นกองบุญเรียบร้อยแล้ว สามารถเช็ครายชื่อจารึกด้วยตัวท่านเองได้ที่เสา M 8 ณ สภาธรรมกายสากล หรือโทรเช็ครายชื่อจารึกของท่านได้ที่:

08-3134-8621

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ผู้ร่วมสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ

การสร้างวิหารทาน

โดย พม. สมชาย ฐานวุกเฒ (M.D.,Ph.D.)



“ การที่บุคคลสร้าง
วิหารถวายสงฆ์
ผู้มาจากจาตุรทิศ
มีผลมากกว่าทาน
ที่บุคคลถวายให้ภิกษุ
สงฆ์ มีพระพุทธรเจ้า
เป็นประมุขบริโศก ”

สุต. อง. นวก. 37/224/778

มีเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่น่าสนใจ ให้ข้อคิดสำหรับ
พวกเรา เกี่ยวกับเรื่องการสร้างวิหารทานหรือการถวายกุฏิแด่
หมู่สงฆ์ ปรากฏอยู่ในเสนาสนขันธกะ ในคทาว่าด้วยอนุโมทนา
วิหารทาน ดังนี้

ครั้งหนึ่งราชคหเศรษฐี ได้สร้างวิหาร คือ กุฏิ หรือที่พัก
ของสงฆ์ถึง 60 หลัง แต่พระภิกษุจำนวน 60 รูป โดยราชคหเศรษฐี
ถวายวิหารทานดังกล่าวแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้กราบทูล
ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของการถวายทานครั้งนั้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์อันเกิดจากการ
สร้างวิหารดังกล่าวว่า

“วิหารนั้นเป็นเครื่องป้องกันทั้งแดด ทั้งลม ทั้งฝน น้ำค้าง
ความหนาว ความร้อน เหลือบ ยุง ลิ่น ไร แมลง และสัตว์รบกวน
ต่าง ๆ อันจะทำให้พระภิกษุสามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้โดย
สะดวก ผู้ฉลาดพึงสร้างวิหารอันน่านิรมลถวายให้พระภิกษุ และ
พึงถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะแก่ภิกษุเหล่านั้น เพราะฉะนั้น
วิหารทานนี้ พึงทราบว่ามีผลมากกว่าสลากัถทาน”

พระองค์ยังตรัสต่อไปในเวลามสูตร ว่า

“ผู้ใดที่ถวายทานแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้า 100 พระองค์
ยังได้อานิสงส์น้อยกว่าผู้ที่ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข

การที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากจาตุรทิศ มีผล
มากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธรเจ้าเป็นประมุข
บริโศก”

สุต. อง. นวก. 37/224/778

เราคงเคยได้ยินเรื่องราวในพระไตรปิฎก เช่น มีภิกษุบางรูป
หรือมีโยมบางท่าน ได้ตั้งบาตรกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้า 1 ครั้ง
อธิษฐานว่า จากนี้ไปคำว่า “ไม่มี” อย่าได้รู้จัก แล้วเกิดผลบุญ
อัศจรรย์ตามมาอย่างมากมาย บางท่านฟังแล้วยังนึกเสียดายว่า
“ในยุคของพวกเราที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้า
มิได้ทรงพระชนม์อยู่ แล้วทำอย่างไรเราจะได้ทำบุญใหญ่แบบนั้น
บ้าง”

ในข้อนี้พระองค์ตรัสแสดงว่า

“การถวายวิหารทานนั้น ได้บุญยิ่งกว่าการถวายสังฆทาน
แต่พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธรเจ้าเป็นประมุขเสียอีก
แล้วการถวายสังฆทานที่มีพระพุทธรเจ้าเป็นประมุขนั้นได้บุญ
มากกว่าการถวายสังฆทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง 100 พระองค์”
ฉะนั้น การถวายวิหารทานย่อมได้บุญมากมายมหาศาล
ดังเช่น การถวายวิหารทานของราชคหเศรษฐี สำหรับพระภิกษุสงฆ์
พักจำพรรษา 60 รูป ในครั้งพุทธกาล

สำหรับเราที่ได้มีโอกาสสร้างหมู่กุฏิธรรมทายาทถวาย
แด่พระภิกษุถึง 1,200 รูป ซึ่งตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม อานิสงส์
ที่ได้ยอมเต็มบริบูรณ์เช่นเดียวกับอานิสงส์ที่ราชคหเศรษฐีได้รับ
เช่นกัน

แม้เรา่วมบุญเป็นกองทุน หรือตามกำลังศรัทธา ก็ยอม
ได้อานิสงส์ถึง 2 ชั้นด้วยกัน นั่นก็คือ ถวายวิหารทานด้วยและ
การถวายนั้นยังเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง 4
โดยไม่เฉพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอานิสงส์ยิ่งครบถ้วน
ทับทวี เท่ากับเราได้เป็นทั้งเจ้าภาพในการสร้างกุฏิและถวาย
เป็นสังฆทานแด่พระภิกษุทั้งหมด 1,200 รูป บุญที่เราได้รับจะนับ
จะประมาณมิได้

โดยเฉพาะการสร้างศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
พระราชภาวนาวิสุทธิ เป็นการสร้างวิหารแด่พระภิกษุผู้เป็นอายุ
พระพุทธศาสนาที่ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมฝึกฝนอบรมตนเอง
อย่างยิ่งยวด เป็นพัน ๆ รูป เพื่อทำหน้าที่ประกาศธรรมของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่มวลมนุษยชาติ

นี่คือการสร้างศาสนทายาทให้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงอานิสงส์
ผลบุญย่อมคุ้มค่ามหาศาลทีเดียว ฉะนั้นให้พวกเราปิติและตรึกระลึก
นึกถึงบุญนี้ตลอดไป

“ด้วยอานิสงส์ที่เราได้ตั้งใจสร้างวิหารทาน สร้างศูนย์ฝึก
อบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ ครั้งนี้ยอมเป็นผู้มีอายุชั้ย
ยืนยาวนาน มีความสุขทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า มีพลังกำลังกาย
กำลังใจที่เข้มแข็ง และเป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณในการดำเนินชีวิต
ได้เกิดในปฏิรูปเทศ ที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีที่อยู่อาศัย
ทั้งในโลกนี้ และวิมานในโลกหน้าอย่างสวยงามมั่นคงสะดวกสบาย
ในการประพฤติปฏิบัติธรรม และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน
เทอญ”

อายุถาวร วัฒนถาวร สุขี พลถาวร
วรรี ปสฺตถ์ ปฏิภาณเมฆ
ททาติ นามาติ ปวฺจจเต โส
โย เทติ สงฺฆสฺส นโร วิหาริ.
พุท. พุทธ.

นรชนใด ถวายที่อยู่แก่สงฆ์ นรชนนั้น
ท่านกล่าวว่า ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ
ปฏิภาณอันประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้ว



พิธีเปิดป้าย: โรงทาน

มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Network 21

“มาร้อยเลียงได้ทั้งร้อย มาล้านเลียงได้ทั้งล้าน
ไม่มีประมาณ อิมสุขสรณุกข์เข้าถึงพระ-ธรรมกาย...
ผู้มีบุญบารมี ขนานนามว่า โรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Network 21 ”

เสียงเพลงโรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Network 21 ซึ่งร้องโดยคุณอัจฉิมา ทีชะวาทีน ยังคงกังวานแว่วอยู่ในใจของผู้ร่วมสถาปนาโรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Network 21 ในพิธีเปิดป้ายฉลองโรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Network 21 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยมีพระศุภโชค สุภักโค เป็นประธานสงฆ์ในวันนั้น

โรงทานแห่งนี้สามารถผลิตภัตตาหารเพื่อหล่อเลี้ยงพระภิกษุ-สามเณรได้วันละ 1,000 รูป ในปัจจุบัน และ 10,000 รูป ในอนาคต

พิธีฉลองโรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Network 21 ในวันนั้น มีกัลา สุพัฒน์ ภัทรวรรกุลวงศ์, กัลา ประภาภัทร รุจิระธนลักษณ์, กัลา เล็ก คำพา, กัลา ดร.อัญญา-กัลา เรวดี ปาลวัฒน์วิไชย และกัลา ณีฐฐะวุฒิ- กัลา พรทิพย์ เครือประดับ กลุ่มประธานหลักผู้สร้างและสถาปนาโรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญฯ ต่างกล่าวถึงความประทับใจในวันนั้นว่า

“ไม่น่าเชื่อว่าโรงทานจะสำเร็จได้เร็วถึงเพียงนี้ ยิ่งรู้ว่าสามารถหล่อเลี้ยงพระภิกษุ-สามเณรเป็นพัน เป็นหมื่น ยิ่งปลื้มใจ เพราะรู้ว่าปัจจัยที่หามาได้โดยยากและฝากไว้ในพระพุทธศาสนา เกิดประโยชน์ที่สูงสุดจริง ๆ”

ภาพมานแพรสีเหลืองอ่อนที่คล้อออกอย่างช้าๆ พร้อมกับตัวอักษรสเตนเลสที่มันคง เพณนาม “โรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Network 21” อักษรภาษาไทยต่อด้วยอักษรภาษาอังกฤษช่างตัดกับอาคารพื้นสีครีม-ส้ม มองดูทันสมัย และแข็งแรง บ่งบอกถึงความสำเร็จของเครือข่ายบุญที่สร้างกันเป็นทีม

ผู้ร่วมสถาปนาท่านหนึ่งกล่าวว่า “พอผมเห็นป้ายโรงทานมหาเศรษฐี เปิดออกมาพร้อมกับสายรุ้งสี ๆ ผมก็น้ำตาไหลเลยครับ มันตื่นตันมาก บอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทุ่มเท สำเร็จแล้ว”



กล้า เล็ก คำพา ในวัย 70 ปี กล่าวด้วยใบหน้ายิ้มละไมว่า “อยากสร้างโรงงานเหมือนแบบอย่างมหาปูชนียาจารย์คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่ตั้งใจเลี้ยงพระให้ได้เป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่นรูป จะได้บุญติดตัวไปทุกภพทุกชาติ”

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของชาว Network 21 ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของโรงงานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญฯ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มไปด้วยความปิติ อิ่มเอมใจ บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างมีชัยด้วยใจใส ๆ กันทุกคน

ภาคป่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเพื่อทอดผ้าป่ากองทุนภัตตาหารได้เคลื่อนเข้าสู่ศาลาแก้วกายธรรมอย่างช้า ๆ จากนั้นกล้า สุพัฒน์ ภัทรวรกุลวงศ์-กล้า ประภาภัทร รูจิระธนลักษณ์ กล่าวคำถวายกองทุนภัตตาหาร และที่พิเศษสำหรับงานครั้งนี้คือมีคณะสงฆ์ร่วมชักผ้าป่าพร้อมกันถึง 20 รูป เรียกว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของเขาแก้วเสด็จเลยทีเดียวน ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่สดุดีแด่ผู้สถาปนาโรงงานมหาเศรษฐีฯ ได้แก่ท่านประธานกองประธานรอง และประธานเอกพิเศษสุด ทั้งหมด ๑๑๗ ท่าน จึงขอกล่าวคำอนุโมทนาสาธุการ ...ว่า...

“ขอผลบุญยิ่งใหญ่นี้ ให้ชีวิตของท่านสว่างไสว มีสมบัติจักรพรรดิดีกว่าผู้ใด สร้างบารมีไปจนถึงสุธรรม”





ปลูกต้นไม้ให้ร่มธรรม

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จและป่าไม้ จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่า

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 สำนักจัดการทรัพยากรกรมป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรีร่วมกับศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดกิจกรรมปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันทน์ นายอำเภออินทร์บุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์, นักเรียนจากโรงเรียนบ้านบุเสี้ยว รวมทั้งข้าราชการ

เกษตรกร พ่อค้า และประชาชน มาร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 20 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ หรือที่รู้จักกันในนาม “เขาแก้วเสด็จ”

จากนั้นพระอาจารย์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่นักเรียนและชาวชุมชนบ้านบุเสี้ยว ที่มาร่วมปลูกป่าในครั้งนี้อีกด้วย

ในโอกาสนี้ พระภิกษุ-สามเณร และเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จกำลังดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณลานพักผ่อน ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทพระราชนิเวศน์วิสุทธินี้ ซึ่งจะมีพิธีปลูกอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจร่วมพิธีปลูกต้นไม้ให้ร่มธรรม ในวันดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมได้ที่:

พระพงษ์สันต์ ฐิตคุโณ

08-9899-0899 หรือ 08-5131-7777.



รอบรู้โรงเรียน

เตรียมพุทธศาสตร์

ข่าวบุญเขาแก้ว
โดยครูแก้วใส



ปฐมนิเทศผู้ปกครองสามเณรโรงเรียนฯ

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองสามเณรระดับ ชั้น ม.1 และ ม.5 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์จำนวน 120 ท่าน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสามเณร

การปฐมนิเทศครั้งนี้มี พระอาจารย์ดังนี้
ผู้จัดการโรงเรียน: พระมหามิณทร์ พุทธิวิฑูม,
ครูใหญ่: พระมหาจตุรงค์ จิรฐิติโต,
ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายหล่อหลอม-พัฒนาคุณธรรมสามเณร : พระมหาสุริยันต์ สุทธิเตโช
ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการ : ครูเอกศักดิ์ บุตรวงศ์ ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน, ระเบียบปฏิบัติของสามเณร และการติดต่อกับฝ่ายวิชาการ ฯลฯ

ภาคบ่ายผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมกันถวายภัตตาหาร และถวายผ้าป่ากองทุนการศึกษาสามเณร โดยมีกล้า ชูลิพร ช่วงรังษี พร้อมด้วยคณะญาติมิตรกล่าวคำถวายภัตตาหาร และกล่าวคำถวายผ้าป่ากองทุนการศึกษา

ต่อจากนั้นผู้ปกครองได้ชมโรงเรียน และ หมู่กุฏิสามเณร เพื่อเห็นการอบรมของสามเณร ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย

การปฐมนิเทศครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือทั้งบ้าน วัดและโรงเรียน ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อการพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เป็นคนดี หรือพระแท้ของสังคมต่อไป

บอกต่อ ๆ กัน

โดยอัญชวัน

ข้อคิดรอบตัวตอนพิเศษ : พาชมศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 3 ตอน

รายการ “ข้อคิดรอบตัว” โดย พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ออกอากาศทางช่อง DMC เป็นรายการสนทนาซักถาม ไขข้อข้องใจ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ของสังคม รวมทั้งถามตอบโครงการงานบุญของวัด ที่สำคัญเป็นหนึ่งในรายการที่ได้รับการดาวน์โหลดจาก dmc.tv มากที่สุด ออกอากาศเป็นประจำทางช่อง DMC

ทุกวันพุธ เวลา 11.30-12.00 น.

ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-17.00 น.

และทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.30-07.00 น.

นอกจากนี้ยังออกอากาศใน TRUE 105, เคเบิล 27

ทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 19.00-19.30 น.

ในตอนพิเศษนี้ พระอาจารย์ฐานวุฑโฒ พาชมศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จด้วยตัวท่านเอง ติดตามได้ในสัปดาห์แรกและที่สองของเดือนมิถุนายน 2552



ขอเชิญรับ VCD ข้อคิดรอบตัว ตอน กัมมศึกษาเขาแก้วเสด็จได้ที่

เสา M 8 ในวันอาทิตย์ หรือสามารถ
ขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์

08-5131-7777,

08-3134-8621,

08-1833-0072.



ห้องปฏิบัติธรรม ณ ภูวนาลิรัศร์

บ้านพัก ณ ภูวนาลิรัศร์



รุ่นต่อไป

รุ่นที่ 19 วันที่ 17-20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

รุ่นที่ 20 วันที่ 5-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ACADEMY OF LIFE : EXECUTIVE MEDITATION PROJECT

หากคุณต้องการพักผ่อนกาย และใจ ในบรรยากาศที่สบาย ๆ เป็นส่วนตัวบ้าง และมีพระอาจารย์มาแนะนำเรื่องการทำสมาธิ พุทธศาสนธรรมเรื่องการทำบุญหรือศีลดีอย่างไร กลุ่มไม่ใหญ่เกินไปเดินทางไปมาสะดวก จากกรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาเข้าคอร์สสัก 3-4 วัน เราขอแนะนำโครงการ ACADEMY OF LIFE ณ ภูวนาลิรัศร์ (เขาใหญ่) เราจัดมาแล้ว 18 รุ่น เหมาะสำหรับทั้งคนใหม่ และคนสดใสอย่างคุณ

ACADEMY OF LIFE 2009 ขอเสนอหลักสูตร EXECUTIVE MEDITATION สมาธิ กับความสัมพันธ์ทุกมิติของการทำงาน ความมั่นคง และการดูแลสุขภาพ โดยพระมหา ดร. สมชาย ฐานวุฑโฒ, พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธัมมวิบูล และพระอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่นำประสบการณ์ดีๆ ที่ได้พบกับตัวท่านเองมาเล่าสู่กันฟัง

ผู้สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

08-5141-2222,

08-7516-4444,

08-9685-4385

หรือวันอาทิตย์ เสา E 5

สภာธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ท่านที่สร้างบุญฝึกรบธรรมกายฯ และกุญ
หลวงพ่อกิตติโชวี สามารถตรวจสอบรายชื่อ
จารึกของท่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-3134-8621



ทำทานในบุญเขต

เรามักจะทราบกันว่า การทำทานในบุญเขตย่อมได้อานิสงส์มาก โดยเฉพาะการทำทานที่เกี่ยวข้องกับการถวายแก่พระภิกษุ-สามเณร เช่น ภัตตาหาร จีวร เสนาสนะ หรือยารักษาโรค เป็นต้น เหตุใดการถวายทานแด่พระภิกษุจึงได้อานิสงส์มาก

หากจะวิเคราะห์ถึงเหตุถึงผล ก็น่าจะเป็นเพราะว่าพระภิกษุ-สามเณรท่านตั้งใจที่จะฝึกตัวให้เป็นคนดี ดังนั้นการทำทานที่เกี่ยวข้องกับท่าน จึงเป็นการสนับสนุนคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม และพระภิกษุ-สามเณรที่ท่านตั้งใจจะฝึกตัวให้เป็นคนดีมากเท่าไร โอกาสที่ท่านจะสอนคนอื่นให้เป็นคนดี ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น นั่นเท่ากับว่า ทานที่เราทำไปมีผลให้มีคนดีเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมาย

ในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์แห่งแคว้นมคธว่า

“ถ้าคหบดี ที่เคยเสียภาษีให้พระองค์ เกิดออกบวชแล้ว แล้วตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมพระองค์จะไปตามคหบดีท่านนั้นให้มาทำงานเสียภาษีให้กับพระองค์อีกหรือไม่”

พระเจ้าอชาตศตรูก็ตรัสว่า “ไม่เลยพระเจ้าข้า ข้าพระองค์เสียอีก ที่ต้องบำรุงอดีตคหบดีท่านนั้นด้วยปัจจัย 4 และจัดการรักษาให้อย่างชอบธรรม”

หากเราคิดสักนิดจะพบว่า การที่แคว้นมคธสูญเสียรายได้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียว แต่ทำไมพระเจ้าอชาตศตรูถึงยอมทำเช่นนั้น ซึ่งก็มีเหตุผลเดียวกันก็คือ การที่มีพระดี ๆ เกิดขึ้นในแคว้นแคว้น 1 รูป นั้น จะส่งผลให้เกิดคนดี ๆ ขึ้นในแคว้นแคว้นของพระองค์อีกมากมาย และคนดี ๆ เหล่านั้นเอง จะเสียภาษีบำรุงรัฐของพระองค์ และเงินรายได้จากภาษีนี้ จะมากกว่าที่พระองค์เคยได้รับเงินภาษีจากคหบดีท่านนั้น จึงกลายเป็นว่าพระองค์ยอมเสีย 1 แต่ได้ถึง 2 คือ มีคนดีเพิ่มขึ้นในแคว้นแคว้นและมีรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้นจากคนดีเหล่านั้น

ถ้าเรายังไม่เข้าถึงพระธรรมกาย เราก็ยังเห็นบุญไม่ได้ แต่เราสามารถสัมผัสสภาวะการของบุญได้ ซึ่งได้แก่ความปลื้มปิติ ความสุขใจในผลแห่งการกระทำนั้น เราลองคิดดูเถอะว่า ทานที่เราทำในบุญเขตกับพระภิกษุ-สามเณรแล้ว ทำให้เกิดคนดีเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมาย จะนำความปลื้มปิติ สุขใจ มาให้กับเราขนาดไหน นี่คือ เหตุผลที่ว่า “ทำไมการทำทานในบุญเขตนั้น ถึงได้บุญมาก”

ภุธรรม



KHAOKHAEWSADET
EDUCATION CENTER

แผนที่เส้นทางไปศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ



สนใจบอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าวศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ โดยส่งชื่อที่อยู่ถึงตัวท่านเองไปที่:
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตู้ปณ. 53 บ้านบุเสี้ยว ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

หรือส่ง SMS ชื่อที่อยู่ของท่านไปที่โทร. **08-5131-7777, 08-3134-8621, 08-1833-0072**

E-mail: kkec.org@gmail.com website : www.kkec.org